
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1103  —  739. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um flutning fíkniefnaleitarhunda milli Norðurlandanna.

Frá Rannveigu Guðmundsdóttur.

1. Hefur verið kannað hvort unnt er að gera starfsmönnum með fíkniefnaleitarhunda kleift
að fara á mót á Norðurlöndum, þar sem slíkir hundar eru m.a. þjálfaðir, og hvort hægt
væri að halda þess háttar mót hérlendis?

2. Hvernig er farið með þessi mál annars staðar á Norðurlöndum?

Skriflegt svar óskast.


